

Số: /KH-SCT

Ninh Bình, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Giờ Trái đất là Chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện Giờ Trái đất được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007 với sự tham gia của 2,2 triệu người. Đến nay Chiến dịch Giờ Trái Đất hiện đã trở thành một trong những Chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, sự kiện Giờ Trái Đất hàng năm do Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai đã trở thành sự kiện được chào đón trên khắp các tỉnh thành của cả nước, được cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Thực hiện Văn bản số 1168/BCT-TKNL ngày 26/02/2024 của Bộ Công Thương và Văn bản số 113/UBND-VP3 ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Sở Công Thương Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

#### I. Mục đích, ý nghĩa

Với mục đích nâng cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất là một chiến dịch thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng, kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 tối thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Đây là một sáng kiến toàn cầu nhằm khẳng định mỗi cá nhân khi cùng chung sức hoàn toàn có thể góp phần tích cực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua việc giảm khí thải và tiết kiệm điện năng.

Năm 2024, Chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp **“Tiết kiệm điện thành thói quen”** nhằm nỗ lực để toàn cầu có một hệ sinh thái xanh mà trong đó mỗi dự án tại một địa phương, một quốc gia được kết nối và có tác động đến toàn cầu.

Những năm qua Chiến dịch Giờ Trái Đất đã tạo nên một tiếng vang lớn trong nhận thức của người dân Việt Nam nói chung và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng về nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu do việc sử dụng năng lượng lãng phí, chưa hiệu quả đặc biệt là trong việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch để sản xuất điện, đó cũng là một trong những tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Đã đến lúc chúng ta biến nhận thức đó của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thành những hành động thiết thực để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống và ứng phó biến đổi khí hậu của toàn cầu.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu nhằm thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào Chiến dịch.

## **II. Thời gian thực hiện**

Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2024, đặc biệt là tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tích cực tham gia chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024.

## **III. Tổ chức thực hiện**

### **1. Đề nghị các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:**

- UBND các huyện và thành phố chỉ đạo:

+ Các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai công tác vận động, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua hệ thống loa phát thanh phường, xã, thị trấn và các tổ dân phố từ giữa tháng 3/2024 để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

+ Tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng.

+ Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường phố chính, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

### **HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2024**

### **CÙNG TẮT ĐÈN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT TỪ 20H30 ĐẾN 21H30 NGÀY 23 - 3 - 2024**

+ Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông tiến hành tắt đèn vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024 tại các tuyến phố không bị ảnh hưởng đến giao thông đi lại của các phương tiện và an ninh trật tự khu vực.

- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hoá Thể thao; Sở Du lịch: Chỉ đạo các Phòng ban có liên quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền vận động các nhà hàng, khách sạn thực hiện tắt các thiết bị chiếu sáng ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024. Tạo điều kiện cấp phép để sớm triển khai việc treo các băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường phố chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền cho các cơ sở lưu trú du lịch và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường.

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng phương án thực hiện và kiểm tra việc tiết kiệm điện đối với các hình thức chiếu sáng quảng cáo trên các pano, áp phích, bảng hiệu...

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động các tầng lớp học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Đưa nội dung tuyên truyền các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các buổi ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với hình thức đa dạng, phù hợp.

- Tỉnh đoàn Ninh Bình: Chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024.

- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền treo băng rôn tại trụ sở Công ty và Điện lực các huyện, thành phố, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, thực hiện các phóng sự, bài viết về chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tình hình cung cấp điện khi xảy ra thiếu điện.

## 2. Công tác tổng kết Chiến dịch

Để kịp thời tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị:

- UBND các huyện và thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hoá Thể thao; Sở Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Ninh Bình tiến hành tổng hợp tình hình và kết quả các hoạt động đã triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 của đơn vị mình.

- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tiến hành tổng hợp tình hình và kết quả tổ chức các hoạt động của đơn vị mình; tổng hợp sản lượng điện tiết kiệm trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024.

Báo cáo tổng hợp và kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Công Thương *trước ngày 29/3/2024*.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp và tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện để chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được tổ chức thành công, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu./.

### **Nơi nhận:**

- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: VH&TT; Du lịch; KH&CN; TT&TT; TN&MT; GD&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Ninh Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Tỉnh đoàn Ninh Bình;

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Đức Đăng**

- Các phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, NL.